

นครศรีฯ เชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ปี 2561

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายวิรัตน์ รัชษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 100 ครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูไทย ครูดี ยุค 4.0” โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 หัวหน้าสวนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมพิธี ณ ที่ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลดิส อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายใต้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมดำเนินงานโครงการสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล่า บุหรี่ ยาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยลดปัญหาเหล่า บุหรี่ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

นายวิรัตน์ รัชทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
ในครั้งนี้ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 100 ครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ เพื่อนครู
ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
พร้อมมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์โดยหัวหน้าส่วนราชการของทุกหน่วยงานในการต่อต้านอบายมุขและเป็นต้น
แบบที่ดี โดยนอกจากจะเป็นการสร้างกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายนครปลอดภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว